

Dịch âm đạo màu xanh là triệu chứng bệnh gì, có sao không?

Chất nhầy âm đạo màu xanh là trạng thái thường thấy ở nhiều phái nữ. Tuy vậy, ít ai biết vùng bẹn ra dịch màu xanh lá cây khuyến cáo điều gì.

Dịch âm đạo màu xanh là triệu chứng của bệnh gì & có sao không là nghi vấn của không ít chị em phụ nữ khi mắc phải hiện tượng này. Một số thông tin được tập hợp trong bài viết dưới đây của phòng khám 11 Thái Hà sẽ câu trả lời một số câu hỏi xoay quanh bản khoăn vùng háng chảy dịch màu xanh lá.



Khí hư màu xanh là gì? có nguy hiểm không?

Khí hư hay còn gọi là dịch âm đạo hoặc dịch âm đạo, được xuất ra đa phần từ âm đạo & cổ dạ con của phái nữ trong nhóm tuổi sinh sản. Vai trò của khí hư là làm sạch và làm ẩm âm hộ, hình thành môi trường thích hợp trong cơ quan sinh dục của phái nữ, do đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi trùng có hại.

Thông thường, dịch tiết âm đạo trong suốt hoặc màu trắng sữa, không có mùi hoặc mùi không bí bách, có đặc điểm nhầy, dính, dai, đôi lúc có thể kéo thành sợi. Nếu như dịch âm đạo tiết ra có sự đổi thay về số lượng, màu sắc, mùi hoặc kết cấu, đó có thể là triệu chứng của một vài vấn đề sức khỏe. Trong số đó, dịch âm đạo màu xanh cũng được coi là một triệu chứng bất thường.

Chất nhầy âm đạo màu xanh lá, vàng sẫm hoặc vàng xanh thường là biểu hiện của nhiễm khuẩn, nhất là là khi cộng với mùi hôi. Việc đó tiếp diễn do phản ứng viêm của cơ thể với nguồn bệnh khi bị viêm nhiễm. Nguồn bệnh tấn công vào "cô bé" sẽ sinh sản khiến khí hư bình thường trở thành lỏng, màu vàng. Tiếp đó, chất nhầy âm đạo trở thành màu vàng xanh, đặc hơn. Và sau cùng, chất dịch nhầy màu xanh sáng hoặc màu xanh vôi, rất đặc, thường có mùi khó chịu và kèm theo những triệu chứng khác như ngứa "cô bé", nóng rát khi đi đại hoặc đau khi giao hợp.

Vùng bẹn tiết dịch xanh có mối quan hệ đến viêm nhiễm thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện trạng này cũng là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác, cần được thăm khám sớm để nhận biết căn nguyên & chữa kịp thời.

Ra dịch âm đạo màu xanh là dấu hiệu bệnh gì? 7 căn nguyên đáng lưu tâm

Các chuyên gia cho biết, việc vùng kín ra dịch màu xanh lá cây có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh viêm phụ khoa nguy hiểm, gồm những:

1. Lây trùng roi Trichomonas

Một trong những bệnh thường thấy nhất gây hiện trạng huyết trắng màu xanh là lây trùng roi Trichomonas. Đây là bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục do vi khuẩn đơn bào trùng roi Trichomoniasis gây ra. Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi sử dụng chung khăn tắm hoặc trang phục tắm, quần sịp.

Có 7/10 những người bị lây trùng roi Trichomonas chưa có bất cứ biểu hiện nào. Nhóm người bị tác động bởi các triệu chứng của bệnh khả năng gặp phải một số điều phần tiếp theo:

- Huyết trắng có mùi tanh đôi khi có mùi cá thối, kết cấu lệt sệt
- Dịch âm đạo thường có màu vàng xanh hơn là màu xanh lá cây
- Tiết khí hư đặc hơn thông thường
- Huyết trắng sủi bọt
- Ngứa rát, nóng rát, mẩn đỏ "cô bé"
- Đau xương chậu
- Tiểu buốt
- Cảm thấy đau khi sinh hoạt tình dục

Tính tích cực là mắc trùng roi Trichomonas khả năng dễ dàng được kết luận và chữa trị bằng kháng sinh theo khuyến nghị của thầy thuốc.

2. Bệnh viêm cổ tử cung do vi trùng Chlamydia trachomatis

Hiện tượng ra dịch âm đạo màu xanh trước "ngày ấy" khả năng là biểu hiện cảnh báo bệnh viêm cổ tử cung do vi khuẩn Chlamydia trachomatis. Đây là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây nên. Bệnh cũng thường không có dấu hiệu. Nhưng mà, bệnh có thể khiến khí hư chuyển sang màu vàng hoặc vàng xanh và đặc hơn. Những biểu hiện khác bao gồm:

- Tăng xuất hiện dịch tiết âm đạo
- Thấy đau khi "đi nhẹ"
- Đau xương chậu
- Đau buốt khi giao cấu
- Ra máu giữa một số ngày đèn đỏ

3. Lậu mủ gây hiện trạng dịch âm đạo màu xanh

Lậu cầu cũng bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng mà do vi khuẩn neisseria gonorrhoeae cầu lậu cầu khuẩn gây ra. Bệnh gây tiết huyết trắng khác thường. Dịch tiết âm đạo tiết ra có sự liên quan đến lậu mủ thường có màu vàng đến xanh lá, hơi kem & đặc màu. Lậu mủ thường gây nên một vài cơn đau nhói ở bụng, cơn đau khi quan hệ tình dục và khi đi đại. Sốt cũng là một biểu hiện ở người nhiễm bệnh lậu.

4. Viêm âm đạo do vi trùng khiến vùng kín ra dịch xanh

Viêm âm đạo do vi trùng là hiện trạng niêm mạc "cô bé" bị kích ứng hoặc bội nhiễm do mất cân bằng vi khuẩn có lợi và có hại trong âm hộ, thường liên quan đến sự tiến triển không kiểm soát của vi trùng *Gardnerella vaginalis*. Bên cạnh đó, việc rửa ráy kém khiến vi trùng trong phân lây truyền đến âm vật cũng là một nguồn bội nhiễm chính khác. Một số nhân tố có thể làm tăng rủi ro mắc viêm âm đạo do vi trùng là có người yêu mới mang mầm bệnh, có nhiều người thương, thụt rửa & không đủ vi khuẩn có lợi trong âm hộ.

Dù cho đây không phải là căn nguyên quen thuộc nhất gây nên tiết dịch màu xanh, nhưng theo Hiệp hội phụ sản Mỹ (ACOG), viêm âm đạo do vi khuẩn cũng có thể gây bần khoản dịch tiết âm đạo màu xanh, đi kèm với mùi hôi khó chịu và khó chịu ở âm hộ. Bệnh cũng khả năng khiến âm đạo bị mẩn đỏ, tăng tiết huyết trắng & đau đốn khi đi WC. Mặt khác, người mắc bệnh viêm âm đạo do vi trùng cũng có khả năng cao bị những bệnh lây lan qua đường sinh dục.

Dù cho vậy, bệnh khả năng chữa trị được, do đó hãy đi khám sớm. Chuyên gia có thể kê đơn metronidazole hoặc tinidazole dạng viên uống. Một số người phụ nữ khả năng cần chữa trị kéo dài từ 5 đến 7 ngày.

5. Một số bệnh nhiễm trùng vùng chậu gây ra ra khí hư màu vàng xanh

Nếu không nên chữa, những bệnh viêm nhiễm đã nói đến ở trên khả năng lây nhiễm đến cổ dạ con, dạ con và buồng trứng, gây ra bệnh viêm vùng chậu.

Viêm nhiễm vùng chậu là một từ chuyên ngành chung để chỉ bệnh nhiễm khuẩn do vi trùng ở các cơ quan sinh dục của phái nữ. Bệnh thường tiếp diễn khi vi khuẩn lan lên âm hộ và vào một số cơ quan khác trong đội ngũ sinh dục. Nguyên nhân chính gây nên PID là do lậu cầu và bệnh chlamydia. Đồng thời, một vài vi khuẩn lạ thường được tìm thấy trong trực tràng & "cô bé" cũng khả năng gây nên bệnh nhiễm trùng vùng chậu.

Nhiễm trùng vùng chậu thường gây nên các triệu chứng sau: tăng tiết huyết trắng, ra khí hư màu vàng hoặc xanh hơn & có mùi hôi, sốt, bụng đau, buồn nôn hoặc ói mửa, đau khu vực xương chậu, kể cả khi sex, bông rát, ngứa rát và đau âm hộ.

Giống như một vài bệnh trên, PID có thể được chữa trị bằng kháng sinh. Điều quan trọng là phải đi đến bác sĩ khám, trao đổi với bác sĩ về bất cứ dấu hiệu nào vì PID chớ nên điều trị khả năng gây ra đau vùng chậu kinh niên, đau bụng, cũng như gây nên tổn thương mãi mãi cho cơ quan sinh sản & gây ra vô sinh - hiếm muộn hoặc tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung.

6. Viêm nhiễm âm đạo ở tuổi tắt kinh - căn nguyên dịch tiết âm đạo màu xanh ở chị em phụ nữ cao tuổi

Hiện tượng giảm sút nồng độ nội tiết tố nữ ở khoảng thời gian hết kinh có thể gây ra một căn viêm nhiễm âm đạo gọi là Desquamative inflammatory vaginitis một dạng thường ít gặp của bệnh viêm âm đạo thường thấy ở phái nữ cao tuổi. Phái nữ nhiễm bệnh này sẽ gặp phải hiện tượng âm đạo bị teo khi da hoặc thành âm hộ mỏng dần, dẫn đến đỏ và bệnh viêm âm đạo. Trạng thái này khả năng gây thối rữa chất nhầy âm đạo màu xanh, vàng hoặc vàng xanh & đau khi giao cấu.

Viêm âm đạo thường thấy ở tuổi mãn kinh này khả năng điều trị nội khoa mỡ clindamycin hoặc thuốc mỡ steroid trong âm đạo, tuy nhiên cần có khuyến nghị của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó, điều trị bằng kem estrogen có thể giảm thiểu ngứa, rát và đau do teo âm đạo.

7. Vật lạ trong "cô bé"

Dịch tiết âm đạo màu xanh và có mùi tanh cũng khả năng xảy ra khi có dị vật bên trong âm hộ. Đó khả năng là một chiếc tampon bị bỏ quên thời gian kéo dài hoặc bị mắc kẹt. Điều này khiến cơ thể tiết ra nhiều chất nhầy âm đạo hơn để đẩy dị vật ra ngoài, mặt khác gây nên tình trạng nhiễm trùng bên trong âm đạo, gây nên việc tiết ra dịch tiết âm đạo màu xanh. Trong trường hợp này, cần lấy dị vật ra khỏi âm hộ & sử dụng kháng sinh để chữa trị bất cứ bệnh nhiễm khuẩn ẩn chứa nào.

Nữ giới cần làm sao khi bị ra dịch tiết âm đạo màu xanh?

Bất kỳ thời điểm nào âm đạo xuất ra huyết trắng màu xanh, bạn cần đi khám sớm nhất có thể. Nên tránh thiếu tự tin việc đi khám bác sĩ khi có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng khí hư bất thường. Nếu phát hiện sớm, thầy thuốc chuyên khoa sẽ khả năng tiến hành những xét nghiệm y khoa kịp thời để phỏng đoán bệnh, mặt khác việc điều trị bằng thuốc antibiotic cũng vẫn rất đơn giản. Khám điều trị bệnh sớm cũng giúp giảm rủi ro viêm nhiễm gây ngứa mủ.

Người có bệnh nên tuân thủ liệu trình chữa của bác sĩ, uống đủ thuốc & sử dụng thuốc đúng giờ. Tránh hiện trạng bỏ cử hoặc ngưng thuốc kháng sinh đột ngột vì khả năng gây ra tình trạng kháng thuốc hay kháng kháng sinh.

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

Khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Phòng khám đa khoa thai ha <https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>

Phòng khám sản phụ khoa

<https://suckhoedoisong.vn/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi-169240722101253205.htm>

Tư vấn phụ khoa <https://phathaithaiha.webflow.io/post/tu-van-suc-khoe-phu-khoa-online>